

Số: /KH-UBND

Cẩm Thành, ngày tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH

Thực hiện kết luận số 76KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và Phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Thực hiện công văn số 1103/UBND-VP ngày 28/5/2021 của UBND huyện Cẩm Thủy về việc giao xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 34-KH/HU ngày 21/5/2021 của Huyện ủy; Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/HU, ngày 21/5/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy Cẩm Thủy về Thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; UBND xã Cẩm Thành ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

- Tạo sự chuyển biến sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý thức tu dưỡng đạo đức, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đây lười sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấm nhuần truyền thống văn hóa của dân tộc, sắc thái văn hóa quê hương phát triển toàn diện và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Xác định rõ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Việc triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) phải được tiên hành thường xuyên, kiên trì, nghiêm túc, thiết thực, tránh hình thức.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

- Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 76KL/TW, Nghị quyết số 33-NQ/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 23NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận có liên quan, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với UBND xã đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Kết luận số 76-KL/TW; chỉ đạo công chức văn hóa - xã hội, cán bộ VHXXH-TT-TT tăng cường thời lượng, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, tin bài tuyên truyền về văn hóa, văn học, nghệ thuật, về xây dựng văn hóa con người trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; thông tin kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật trên địa bàn xã.

- Các cấp ủy, chi bộ xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo về xây dựng và phát triển văn hóa con người phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị mình. Đối với cấp xã, ban hành kế hoạch thực hiện Đề án của tỉnh về “tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác văn hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận 76-KL/TW theo định kỳ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chấp hành các quy định của pháp luật về văn hóa.

2. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

- UBND xã rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 33NQ/TW (khóa XI); trên cơ sở đó, tiếp tục hoàn thiện các văn bản quản lý hiện hành có liên quan đến sự nghiệp phát triển văn hóa trên địa bàn xã. Tiếp tục đẩy nhanh việc cụ thể hóa chủ trương, quan điểm của Đảng cấp trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI về phát triển văn hóa thành chương trình, đề án cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của huyện trong lộ trình xây dựng huyện Nông thôn mới.

- Tăng cường thu hút các nguồn lực để đầu tư cho phát triển văn hóa, con người tương xứng với tăng trưởng kinh tế của huyện trong giai đoạn mới và phương hướng phát triển sự nghiệp văn hóa của tỉnh theo Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa từ xã đến cơ sở.

- Chú trọng nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý về văn hóa, bố trí cán bộ làm công tác văn hóa.

- Tăng cường và nâng cao hiệu lực công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn xã.

3. Xây dựng con người Thanh Hóa phát triển toàn diện

- Trên cơ sở Đề án “*Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu công, nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế*” tăng cường giáo dục thẩm mỹ, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng xã hội cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên. Xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật, tôn trọng đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đến ơn đáp nghĩa”, “tương thân tương ái”, có nhân cách, lối sống đẹp; yêu quê hương, đất nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo; sống có tự trọng, tự chủ, tự tôn, tử tế; có dũng khí đấu tranh đây lùi cái xấu, cái ác để khẳng định, tôn vinh, nhân lên cái đẹp, cái tốt trong xã hội. Đặc biệt, chống lại cái xấu, cái ác, cái lạc hậu ảnh hưởng không tốt đến truyền thống tốt đẹp của đất và người, cản trở sự phát triển của xã.

- Đấu tranh loại trừ các sản phẩm văn hóa độc hại, các hành vi tiêu cực, cơ hội, vi phạm pháp luật, truyền bá tư tưởng sai trái, lối sống thực dụng, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc, ảnh hưởng xấu đến xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói chung và con người Cẩm Thành nói riêng.

4. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa; đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “xây dựng nông thôn mới”

- Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực của văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xử lý hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn xã. Chăm lo tu bổ, tôn tạo, bảo vệ, phát huy giá trị di tích lịch sử, di tích lịch sử cách mạng; bảo tồn một số loại hình di sản văn hóa phi vật thể tại các địa phương như: trò chơi dân gian, lễ hội, tiếng nói, trang phục của đồng bào dân tộc thiểu số...; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa trong tôn giáo, tín ngưỡng; phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa ở các địa phương.

- Tạo điều kiện, khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo của các nhà văn, nghệ sĩ để có được nhiều tác phẩm nói về con người và quê hương Cẩm Thủy mang giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt trên môi trường mạng Internet, mạng xã hội (facebook, zalo...) trong việc tuyên truyền văn hóa đến nhân dân.

- Coi trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để nuôi dưỡng và hoàn thiện nhân cách con người, nhất là thế hệ trẻ. Tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách, đạo đức, kỹ năng ứng xử xã hội và bảo vệ thanh thiếu nhi; trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm và các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình. Huy động nguồn lực của xã hội

đầu tư và tổ chức đời sống văn hóa, góp phần thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các tầng lớp nhân dân. Nâng cao hiệu quả các hoạt động văn nghệ quần chúng, các hoạt động câu lạc bộ, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thông tin cô động... để nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quan tâm thiết thực hơn đến đời sống văn hóa, tinh thần của các nhóm đối tượng trong xã hội: Nông dân, Lao động trong các công ty, doanh nghiệp, đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, người cao tuổi..

- Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; danh hiệu “công dân kiêu mẫu”, “gia đình kiêu mẫu”, “thôn, làng, tổ dân phố kiêu mẫu”, “cơ quan, đơn vị kiêu mẫu” . Đẩy mạnh phong trào xây dựng làng, gia đình văn hóa trên địa bàn xã; nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, nhất là nhà văn hóa - sân thể thao ở thôn, tổ dân phố; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm túc việc cưới, việc tang và lễ hội theo nếp sống mới, đây là tình trạng 'phú quý sinh lễ nghĩa' trong việc tổ chức cưới, tang, lễ hội; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn hoạt động tổ chức lễ hội; nâng cao hiệu quả đấu tranh bài trừ hủ tục, mê tín, dị đoan trong xã hội.

5. Tăng cường xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế

- Tập trung xây dựng văn hóa từ cấp Ủy đảng và trong các cơ quan của hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở; trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XI) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, của huyện về quản lý, nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ những người làm công tác văn hóa như: Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 06/6/2012 của Ban Bí thư, Quyết định số 1089-QĐ/TU ngày 19/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 18/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan đảng, nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội; Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa; xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hệ thống chính trị, xã hội.

- Chú trọng yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế. Tiếp tục khơi dậy, phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, kinh doanh đúng pháp luật, đóng góp có trách nhiệm cho cộng

đồng và xã hội trên địa bàn huyện. Biểu dương, nhân rộng các điển hình cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp, người lao động văn hóa để tạo sức lan tỏa trong phong trào xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế.

6. Chủ động, tích cực mở rộng giao lưu văn hóa

- Đổi mới các hình thức giao lưu văn hóa của các địa phương, đơn vị trong xã theo hướng bảo tồn, phát huy và phát triển các giá trị văn hóa đặc trưng, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương, con người Cẩm Thành. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, dàn dựng, thiết kế các chương trình biểu diễn nghệ thuật thông qua các cuộc triển lãm, hội thi do huyện tổ chức để giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa đặc trưng của quê hương và con người Cẩm Thành đến bạn bè các địa phương khác trong huyện, trong nước.

- Chọn lọc, tiếp thu kinh nghiệm tốt, phù hợp văn hóa của các địa phương khác và nước ngoài để gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực, mặt trái của văn hóa ngoại lai, để “hòa nhập nhưng . không hòa tan”, giữ nét riêng, nét đẹp văn hóa vốn có của các dân tộc trên địa bàn xã Cẩm Thành.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức văn hóa - xã hội.

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức tuyên truyền việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW và các nội dung Kế hoạch. Tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng và Phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa. Chú trọng các chương trình phục hồi, bảo tồn một số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một; giữ gìn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc với phát triển kinh tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Cẩm Thành.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa; thường xuyên phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, các mô hình hay trong xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, giữ gìn thuần phong mỹ tục. Đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh, gắn với Phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*”, “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”.

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND xã xây dựng cơ chế, chính sách về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao trên địa bàn xã; Tham mưu, ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện có hiệu quả trong việc thực hiện các Chiến lược phát triển về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, Chương trình mục tiêu về phát triển sự nghiệp văn hóa...

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và kịp thời điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với yêu cầu thực tế, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33, Kết luận 76; phối hợp với các ban, ngành, cơ quan liên quan triển khai thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ hằng năm, tổng kết kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND xã.

2. Các nhà trường trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với công chức VHXXH, các ban, ngành cấp xã:

+ Chỉ đạo nhà trường xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh. Đề cao vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong việc giáo dục, hình thành nhân cách, đạo đức trong sáng và kỹ năng ứng xử văn hóa cho học sinh trong xã hội văn minh;

+ Chú trọng công tác xây dựng văn hóa học đường; triển khai sâu rộng và đồng bộ Bộ quy tắc ứng xử trong trường học; quan tâm đầu tư và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho học sinh trong các trường học;

+ Triển khai đồng bộ việc giáo dục văn hóa, tri thức gắn với nâng cao thể lực, tâm vóc cho học sinh. Xây dựng mỗi trường học phải thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống; đưa nội dung giáo dục đạo đức con người, giáo dục giá trị truyền thống văn hóa dân tộc vào trường học.

3. Công chức địa chính.

- Chủ trì, phối hợp với công chức VHXXH xây dựng và hướng dẫn thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường nhằm thay đổi ý thức, hành vi, ứng xử đúng đắn với môi trường vì sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Cẩm Thành đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Chỉ đạo các địa phương dành quỹ đất hợp lý để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ đời sống nhân dân.

4. Công an xã:

Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; phối hợp thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và các hành vi phạm tội có tác động xấu đến văn hóa, con người Cẩm Thành.

5. Công chức Tài chính - Kế toán.

- Chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, địa phương trình các cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí nguồn kinh phí hàng năm thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật liên quan.

- Hàng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân xã bố trí nguồn ngân sách đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa theo quy chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới; các Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa trong những năm tiếp theo.

6. Công chức Văn hóa - xã hội và cán bộ VHXX-TT-TT.

- Thường xuyên, đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên các phương tiện thông tin đại chúng; Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chương trình phát thanh, thông tin tuyên truyền, quảng bá về những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng con người xã Cẩm Thành nói riêng và Việt Nam nói chung.

- Nâng cao hiệu quả, đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt trên môi trường mạng Internet trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, nhân văn; biểu dương các gương điển hình trong việc thực hiện hiệu quả nội dung xây dựng và phát triển văn hóa, con người; đồng thời phê phán các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trái với thuần phong mỹ tục.

7. Công chức Văn phòng UBND.

Tham mưu giúp UBND xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch; tham mưu thực hiện cơ chế chính sách đối với cán bộ làm văn hóa nghệ thuật, chế độ khen thưởng, đãi ngộ đặc thù đối nghệ nhân, diễn viên; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân được công nhận các danh hiệu văn hóa, có những thành tích trong giữ gìn, xây dựng đời sống văn hóa.

8. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động của địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị; định kỳ trước ngày 30 tháng 11 hằng năm, đánh giá kết quả thực hiện báo cáo UBND xã (qua công chức VHXX) về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch để tổng hợp báo cáo phòng VHXX huyện.

- Tăng cường tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

- Phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân được công nhận các danh hiệu văn hóa, có những thành tích trong giữ gìn, xây dựng đời sống văn hóa.

- Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh.

9. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cẩm Thành, các đoàn thể xã.

- Phổ biến, thực hiện, vận động các tổ chức và nhân dân tích cực tham gia, giám sát thực hiện các nội dung trên; tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng Phong trào “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*” ở khu dân cư; tăng cường vai trò của các cơ quan, tổ chức và lực lượng giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND huyện (để B/c);
- Thường trực ĐU, HĐND, UBND xã (để B/c);
- Ban Tuyên giáo Đảng ủy (để B/c);
- UB MTTQ; các đoàn thể xã;
- Các ban, ngành cấp xã;
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Cao Văn Tình